



ผลงานรัฐบาล

ผกข่าวกฤคิด ▶

ผลงานรัฐบาล คสช.

ผกข่าวกฤคิด

แหม่ม ท่านา
bkk321@yahoo.com



In Brief : ย่อความ

ส่งท้ายปีเก่า 2558 ด้วยการแถลงผลงานครบ 1 ปีรัฐบาล คสช. ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนจะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์สายตามหาชนไทยทั่วประเทศหรือไม่เชื่อว่าทุกคนมีคำตอบในใจอยู่แล้ว



ภาพรวมผลงาน รัฐบาลผ่านหรือไม่ ทุกอย่างมีคำตอบในตัวเองแล้ว

ปิดท้ายปีเก่า 2558 ของรัฐบาล คสช. ที่นำโดย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการให้รัฐมนตรีแถลงผลงานรอบ 1 ปีกันแบบเต็มๆ ส่วนชาวบ้านจะฟังหรือไม่คงเดากันได้ไม่ยาก เพราะจับเนื้อหาสาระใจความของแต่ละคนบอกได้คำเดียวว่าแทบไม่มีอะไรในกอไผ่

แถมงานนี้โดนถล่มและจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมีการออกแถลงการณ์เรื่องการแถลงผลงานครบรอบ 1 ปี ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยระบุว่า คำแถลงของนายกรัฐมนตรีหลายส่วนสร้างความสับสน แบ่งแยก และสร้างความร้ายแค้นแตกแยกในสังคมไทย

นอกจากนี้การที่นายกรัฐมนตรีเปรียบเปรยถึงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคว่าเป็นโครงการสุดยอด แต่รายได้ไม่มี เป็นการมองปัญหาไม่ถูกต้อง เพราะโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีวัตถุประสงค์ช่วยคนยากจน ต้นทุน 30 บาทดังกล่าวมีที่มาจากภาษีประชาชน เพื่อเกื้อกูลคนไทยด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อค่ากำไร

ตลอด 1 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีรูปธรรมใดสะท้อนความเป็นจริงในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา สิ่งที่ปรากฏกลับกลายเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหา ถูกปรับทัศนคติ แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งสามารถใช้เสรีภาพได้อย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับคนอื่น

กลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน พร้อมทั้งท้ายเอาไว้อย่างน่าคิดว่า “น่าจะวิเคราะห์ได้ไม่ยากว่า อีก 1 ปี 6 เดือนข้างหน้า ประเทศจะต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบใด”

ขณะที่หากมองดูเสียงสะท้อนของประชาชนทั่วประเทศต่อผลงานของรัฐบาล จะเห็นว่าแต่ละโพลไม่ว่าจะเป็นสวนดุสิตโพลหรือกรุงเทพโพลล์ เห็นตรงกันว่ารัฐบาล คสช. มีจุดเด่นเพียงจุดเดียวคือ เด็ดขาด จริงจัง แก้ปัญหาความไม่สงบในประเทศได้

แต่ที่เป็นจุดอ่อนมากคือ ไม่สามารถแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าแพง สินค้าการเกษตรตกต่ำได้ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตามมาด้วยปัญหาสังคมเสื่อมโทรม

ซ้ำร้ายดูเหมือนจะซ้ำเติมผลงานให้วิกฤตเข้าไปอีก เมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยอ้างถึงแนวโน้มงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ว่าสูงขึ้นต่อเนื่อง จนทำให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างหนัก

หากดูภาพรวมผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา และจากที่แถลงผลงานครบรอบ 1 ปี คนไทยทั้งประเทศคงตอบได้ไม่ยากว่าผ่านหรือไม่ผ่าน การเข้ามาของรัฐบาล คสช. ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ ทุกอย่างย่อมมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วหากไม่มโนกันเกินไป